

Số: 98 /KH-UBND

Lý Sơn, ngày 23 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện chính sách giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2021

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 598/SLĐT BXH-VPGN ngày 30/3/2021 về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công, UBND huyện Lý Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Công văn số 4866-CV/TU ngày 16/10/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc chính sách người có công; Công văn số 5331/UBND-KT ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công; Công văn số 2450/UBND-KT ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; phấn đấu đến cuối năm 2021, bảo đảm 100% hộ gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Việc chăm lo, hỗ trợ cho gia đình người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” đối với các thế hệ tiếp bước theo sau.

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chung tay thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo là người có công với cách mạng. Góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng ổn định, tăng thu nhập cho người dân, trong đó chú

trọng đối tượng hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU

1. Đối tượng

Là những hộ gia đình trong hộ nghèo, có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Qua rà soát hộ nghèo cuối năm 2020, huyện Lý Sơn có 08 hộ nghèo diện chính sách người có công (*trong đó: Thương binh có 01 hộ; Người có công giúp đỡ CM hưởng hàng tháng có 01 hộ; Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày có 05 hộ; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc có 01 hộ*), chiếm tỷ lệ 1,94% hộ nghèo (08 hộ/412 hộ nghèo). Tuy nhiên, qua 6 tháng đầu năm 2021 giảm 03 hộ (*lí do chết*), hiện nay còn 05 hộ nghèo diện chính sách người có công, tất cả các hộ nêu trên đều thuộc nhóm nghèo không có sức lao động.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Chỉ tiêu: Phân đầu đến cuối năm 2021, không còn đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp

Tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Ủy, UBND tỉnh về giảm nghèo đối với hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, để các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân hiểu rõ đây là việc làm đền ơn đáp nghĩa và là trách nhiệm của toàn xã hội, động viên đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia. Đối với gia đình có công với cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, ý thức tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.

Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức, Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội; Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện.

Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân.

2. Tổ chức vận động toàn dân tham gia thực hiện giảm nghèo đối với hộ gia đình chính sách ưu đãi người có công

Thường xuyên chỉ đạo và có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ hỗ trợ hộ gia đình chính sách người có công nghèo. Chú trọng rà soát, nắm chắc nguyên nhân dẫn đến nghèo, tình hình sản xuất, việc làm, thu nhập, điều kiện nhà ở, mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nắm bắt nhu cầu của từng hộ gia đình chính sách

người có công nghèo, từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết, có giải pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực và hiệu quả đối với từng hộ, giúp hộ gia đình chính sách người có công nghèo thoát nghèo bền vững.

Tập trung huy động các nguồn lực tổng hợp từ ngân sách địa phương, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn vận động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn ngân sách khác để hỗ trợ hộ gia đình chính sách người có công nghèo.

Chủ động, vận động và phân công các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp, nhận đỡ đầu, trợ giúp cho hộ gia đình chính sách người có công nghèo đang thiếu hụt về thu nhập và thiếu hụt một số tiêu chí tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều.

Đối với hộ nghèo thiếu hụt về thu nhập

Hộ gia đình có thành viên trong hộ còn sức lao động thì tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, ưu tiên hỗ trợ tiếp cận các chính sách giảm nghèo từ nguồn vốn: dạy nghề, giải quyết việc làm; vay vốn ưu đãi tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn ưu đãi khác; tập trung vận động, hướng dẫn, hỗ trợ để gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chủ động tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hộ gia đình mà các thành viên trong hộ không còn khả năng lao động (*người cao tuổi, cô đơn, trẻ em, người khuyết tật, ...*), ngoài thực hiện các chính sách giảm nghèo chung, UBND huyện vận động các nhà tài trợ, huy động của các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hoặc nguồn lực tại cộng đồng có nguồn hỗ trợ thường xuyên để họ có mức sống ngang hoặc cao hơn mức sống với mặt bằng chung của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Đối với hộ gia đình thiếu hụt một số chỉ tiêu về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ về đời sống, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục đào tạo, nhà ở,... Tổ chức vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đóng góp hỗ trợ, như: Xây dựng nhà ở, sửa chữa lại nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng các công trình nước sinh hoạt (mắc đường ống nước sạch sinh hoạt, hỗ trợ đấu nối nước sinh hoạt ...), hỗ trợ tivi, radio,...

Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức, Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội; các ban, ngành.

Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân.

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách giảm nghèo

Thực hiện chế độ, chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách Giảm nghèo bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định, có sự tham gia tích cực của người dân.

Tổ chức và thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc người và gia đình có công với cách mạng, như: “*Phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ*”, “*Phong trào Đền ơn đáp nghĩa*”, “*Thôn, Khu dân cư làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ*”, các phong trào hỗ trợ phong trào giảm nghèo, như: “*Ngày vì người nghèo*”, “*Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*”, góp phần giảm nghèo bền vững, xóa hộ nghèo đối với hộ gia đình thuộc chính sách người có công với cách mạng.

Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức, Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội; các ban, ngành.

Đơn vị phối hợp: Các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện;
2. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”;
3. Từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện xây dựng Kế hoạch hỗ trợ cụ thể từng hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công nhằm giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững và triển khai tổ chức thực hiện.

2. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, các doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện phối hợp thực hiện việc làm có ý nghĩa bằng hình thức nhận hỗ trợ hoặc nhận đỡ đầu hộ gia đình nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công đang thiếu hụt về thu nhập, nhà ở, thiếu hụt một số tiêu chí, tiếp cận dịch vụ xã hội theo chuẩn nghèo đa chiều và các chính sách khác để được cải thiện điều kiện sống và thoát nghèo bền vững.

3. Giao Ban Tổ chức, Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, đồng thời định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện để chỉ đạo.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, tỉnh Ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện xóa nghèo đối với hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện gắn với phong trào “*Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có*

công với cách mạng”; đưa tin, bài về những việc làm có ý nghĩa thiết thực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với hộ gia đình chính sách người có công nghèo.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện tăng cường vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chính sách giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2021. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Các Hội, đoàn thể huyện;
- Ban Tổ chức, NV- LĐTB&XH huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV (VX);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Ninh

**Kết quả thực hiện hỗ trợ các chính sách cho hộ nghèo có thành viên đang hưởng
chính sách ưu đãi người có công trong năm 2020**

(Kèm theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện Lý Sơn)

TT	Họ và tên chủ hộ	Mã hộ nghèo	Địa chỉ	Số thành viên trong hộ	Trong đó: Số thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công	Thu Nhập	Chính sách BTXH	Chia theo diện nghèo khác					Nội dung đã hỗ trợ hoặc chuẩn bị hỗ trợ trong năm 2020			
								Nghèo đa chiều (theo chỉ số thiếu hụt)					Thông tin	Những nội dung đã được hỗ trợ hoặc chuẩn bị hỗ trợ trong năm 2020	Tổng kinh phí đã hỗ trợ 2020 (triệu đồng)	Dự kiến năm 2020 thoát nghèo
								Y tế	Giáo dục	Nhà ở	Nước sạch					
1	Lê Phục	21541000417	An Vĩnh Lý Sơn	2	1	x						x	BTXH, người có công, tiền điện, hỗ trợ Covid -19	17		
2	Trương Minh Tùng	21541000062	An Vĩnh Lý Sơn	3	1	x				x		x	Người có công, tiền điện, hỗ trợ Covid -19	35		
3	Nguyễn Phấn	21541000717	An Vĩnh Lý Sơn	1	1	x						x	BTXH, người có công, tiền điện, hỗ trợ Covid -19	17		
4	Nguyễn Thị Có	21541000424	An Hải Lý Sơn	1	1	x						x	BTXH, người có công, tiền điện, hỗ trợ Covid -19	20		
5	Nguyễn Thị Nga	21541000438	An Hải Lý Sơn	1	1	x						x	BTXH, người có công, tiền điện, hỗ trợ Covid -19	17		
Cộng														106		